



ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่พัวพันกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี

การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติโครงการต่างๆ

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล จะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่าง ๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ออกสัมภาษณ์หน่วยตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสตูล ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๕ ผนวกกับ โครงการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของครัวเรือน จำนวนผู้มีงานทำ ผู้ไม่มีงานทำ ทั้งที่กำลังหางานทำ และไม่มีงานทำ แต่พร้อมที่จะทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ค่าจ้างแรงงาน ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง จำนวนผู้อาศัยในแต่ละบ้าน มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหน สถานที่เดิมอยู่ที่ใด มีสัญชาติอะไร การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์มือถือ การมีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของครัวเรือน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับใช้ในการวางแผนนโยบาย แก้ไขปัญหาการว่างงาน การนำแรงงานมาใช้อย่างเต็มที่ ทราบถึงจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง และทราบถึงจำนวนประชากรแฝง กำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และเป็นฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้สำหรับติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงประกอบการวางแผนจัดทำนโยบาย ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยจะสัมภาษณ์จากองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลและเทศบาลเมืองเกี่ยวกับจำนวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต พื้นที่หรือความยาวของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการลงทุน ปรับปรุงกิจการของธุรกิจก่อสร้างทรัพย์สิน ตลอดจนใช้เป็นดัชนีชี้วัดและสัญญาณเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

๓. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ภาวะหนี้สินและทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ การประมาณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการทำบัญชีประชาชาติในการศึกษาเรื่องภาระการกระจายรายได้ของครัวเรือน และนำข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือน ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

๕. โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยจะสัมภาษณ์ผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะทำงานหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น และเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน/ชุมชน ละ ๑ ราย เท่านั้น เพื่อสอบถามความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ความต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหามหาของหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปฏิบัติตัวของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนตามมาตรการของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการของรัฐบาลในการเดินทางด้านเศรษฐกิจและให้ประชาชนปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๔. โครงการจัดทำแผนที่ชุมชนและปรับปรุงข้อมูลเขตแดนฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยจะลงพื้นที่เขตเทศบาลเมือง นับจำนวนบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในเขตแดนฉบับ เพื่อตรวจสอบและยืนยันขอบเขตชุมชนสำหรับการจัดทำแผนที่ชุมชน การใช้ประโยชน์ในการนำเสนอผลการสำรวจในระดับชุมชน รวมถึงผู้บริหารงานในระดับท้องถิ่นในการใช้ข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม และใช้แผนที่เขตแดนฉบับสำหรับให้บริการทางด้านวิชาการสถิติ แก่หน่วยงานภายนอก ในการกำหนดแนวเขตสำหรับการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

**ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล
มันใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่พัวพันกฎหมาย ไม่โยงโย่เรื่องภาษี**

ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก ครุวัเรียน/สถานประกอบการ ที่ตกเป็นตัวอย่างของการสำรวจ โปรดเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อตอบคำถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ไปสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จากท่านจะนำไปวางแผนเพื่อพัฒนาจังหวัดและประเทศชาติต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
โทร./โทรสาร : ๐ ๗๔๗๑ ๑๑๖๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ satun@nso.go.th / satun.nso@gmail.com